



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ชี้9เดือนราคาข้าวขาวทะเลตันละ1.2หมื่นบาท	ข่าวสด
2. 'นฤมล'หนุนสหกรณ์ตั้งธนาคาร	ข่าวสด
3. คพช.เร่งแก้ไขหนี้เกษตรกร ศึกษาข้อดี'เวอร์ชวลแบงก์'	มติชน
4. กรมชลเตือนเชียงใหม่แม่ปิงล้น	มติชน
5. ปลัดฯชูผลงานผู้ตรวจฯขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร	แนวหน้า
6. รองปลัดฯบุกญี่ปุ่นดูงานการเพาะปลูกส่งเสริมสร้างพื้นที่GIAHSของไทย	แนวหน้า
7. ไทย-อินโดฯแลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญด้านการเกษตร	แนวหน้า
8. บทความพิเศษ: ข้าวพื้นเมืองวิถีอินทรีย์ ที่วิสาหกิจฯ บ้านศรีเจริญ	กรุงเทพธุรกิจ
9. ต่อพักหนี้-ดอกเบี้ยเกษตรกร 2 ปี	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. FTA ไทย-ออสเตรเลีย สร้างมูลค่าการค้าเพิ่มเกือบ 200%	แนวหน้า
12. ขยายผลองค์ความรู้ตามพระราชดำริสู่เยาวชน ผ่านขบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ไทยโพสต์	

สศก.ชี้9เดือนราคาข้าวขาวทะเลุตันละ1.2หมื่นบาท

นางรัชฎิศา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2567 ราคาข้าวมีทิศทางที่ดี โดยราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้มี การขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 14,813 บาท สูงขึ้น 4.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 เฉลี่ยตันละ 12,486 บาท สูงขึ้น 7.35% ข้าวเปลือกเหนียว เฉลี่ยตันละ 12,038 บาท สูงขึ้น 2.98% และข้าวเปลือก เจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 10,908 บาท สูงขึ้น 3.87%

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) มีทิศทาง ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2566 เช่นกัน โดยไทยส่งออก ข้าวปริมาณ 5.68 ล้านตัน มูลค่า 132,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.96% และ 50.97% ตามลำดับจากช่วงเดียวกันของปี 2566 เมื่อแยกเป็นรายชนิดข้าว พบว่าข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมีปริมาณ

การส่งออก 0.93 ล้านตัน มูลค่า 29,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.44% และ 23.26% จากช่วงเดียวกันของปี 2566

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ปริมาณ 0.37 ล้านตัน มูลค่า 9,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.12% และ 65.55% ข้าวเปลือก เหนียว ปริมาณ 0.17 ล้านตัน มูลค่า 4,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.31% และ 32.23% และข้าวขาว ปริมาณ 3.64 ล้านตัน มูลค่า 76,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.42% และ 86.51% ตามลำดับ

สำหรับปัจจัยหนุนที่ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขาย ได้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาจากความต้องการของประเทศ ผู้นำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประกอบกับ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวจึงเป็น โอกาสที่ทำให้ประเทศไทยสามารถ ส่งออกได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 4 โครงการ

'นฤมล'หนุนสหกรณ์ตั้งธนาคาร

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2567 ว่า กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีการจัดการบริหารที่ดี เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมหารือเรื่องการศึกษานาการพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) และหารือการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแอปฯ SmartMe ดำเนินงาน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ใช้แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยี ประมาณ 25% จากสหกรณ์ทั้งหมด 6,200 กว่าแห่ง จึงเห็นสมควรผลักดันให้เกิดการใช้แอปพลิเคชันให้มากขึ้น จึงต้องส่งเสริมให้สหกรณ์แต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อลดการทุจริต และสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลรองรับการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองส่งออก เนื่องจากมีตลาดรองรับจำนวนมาก เกษตรกรสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการแก้ไขหนี้ให้กับสมาชิกด้วยกระบวนการนำฐานข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขหนี้ และร่วมพูดคุยกับสมาชิกโดยตรงเพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานอาชีพและนำมาฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพในการหาเลี้ยงชีพ รวมถึงสามารถลดจำนวนหนี้ให้น้อยลงอีกด้วย

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 25 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16999

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 14.04 Ad Value: 16,848

PRValue (x3): 50,544

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คพช.เร่งแก้ไขหนี้เกษตรกร ศึกษาข้อดี'เวอร์ชวลแบงก์'

คพช.เร่งแก้ไขหนี้เกษตรกร ศึกษาข้อดี'เวอร์ชวลแบงก์'

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ว่า ที่ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการศึกษาเรื่องธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา และรับทราบข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้แอปพลิเคชันทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ใช้

แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีประมาณ 25% จากสหกรณ์ทั้งหมด 6,200 กว่าแห่ง จึงเห็นสมควรผลักดันให้เกิดการใช้แอปพลิเคชันให้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯมีแอปพลิเคชัน "สมาร์ทมี" โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่สหกรณ์นำไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสอดคล้องนโยบายรัฐบาลยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดย

ส่งเสริมให้สหกรณ์แต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการข้อมูลลดการทุจริต และสมาชิกตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ รวมถึงปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัล

นางนฤมลกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งดำเนินการแก้ไขหนี้ให้กับสมาชิกด้วยกระบวนการนำฐานข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขหนี้ และพูดคุยกับสมาชิกโดยตรง เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานอาชีพ และนำมาฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพหาเลี้ยงชีพ รวมถึงลดจำนวนหนี้

กรมชลประทานเชียงใหม่แม่ปิงล้น

เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายเพิ่ม นายกองค์ล้งเยียวยาปชช.ด่วน

นายกฯล้งเร่งเยียวยาผู้ประสภภัย กรมชลประทานเตือนเชียงใหม่รับมือแม่ปิงล้นตลิ่งส่อท่วมตัวเมือง เชียงราย-ลำปางยังอ่วมหนัก เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายรับน้ำเหนือ

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

กรมชล

องค์เร่งเยียวยา-งดเก็บค่าไฟ

เมื่อเวลา 13.05 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์การเยียวยาผู้ประสภภัยอุทกภัยรอบ 2 จะหารือกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสภภัยทุกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม (ศปช.) ในวันที่ 25 กันยายนนี้เลยหรือไม่ ศปช.มีการประชุมกันทุกเช้า ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย แต่พยายามให้ ศปช.อนุมัติงบเยียวยาให้เร็วที่สุด และได้พูดคุยกันคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้า แต่ขอให้ชั่วคราวก่อนยังไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้น จะเร่งให้ได้ประมาณนั้น

ต่อมา น.ส.แพทองธารได้แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสภภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2567 โดยเดือนกันยายนจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า ส่วนเดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 30 กำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ได้หารือกับ น.ส.แพทองธารว่า นายกฯจะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เร่งสำรวจครัวเรือน

ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จะทำได้โดยเร็ว เพราะไม่ใช่การสำรวจเป็นรายบุคคล โดยนายกฯ ขอให้ตั้งเกณฑ์ช่วยเหลือสูงสุดเท่าที่จะช่วยเหลือได้ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการ ในเมื่อประกาศเขตพื้นที่ประสภภัยเป็นรายอำเภอ ก็จะจ่ายเป็นรายหลังคาเรือนในอำเภอนั้น

'สมศักดิ์'อยากได้งบซ่อมตลิ่ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ จ.สุโขทัย ที่ผ่านมามากว่า น้ำท่วมซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนที่ตกหนัก แต่มาจากน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาจาก จ.พะเยาและแพร่ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเยียวยา แต่ที่ประสภปัญหา คือ ตลิ่งทรุดตัวไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ต้องของบประมาณมาซ่อมแซมบ้าง ส่วนในระยะยาว เสนอตั้งคณะกรรมการเพื่อมาพิจารณาแก้ปัญหาอย่างถาวร นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานรับผิดชอบ เพื่อศึกษาในแต่ละต้นน้ำ และจัดหาผู้รู้ที่เป็นกลางเข้ามาดำเนินการ เช่น อาจจะให้ธนาคารโลกเข้ามาช่วย เป็นต้น

นายสมศักดิ์กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมนั้นไม่รู้ว่าเหตุแห่งปัญหาคือเป็นอะไรก็ต้องแก้ให้ตรงจุด เช่น เป็นมะเร็งแต่ไปดูเรื่องเบาหวานก็ช่วยไม่ได้ ต้องรักษาให้ถูกจุด จึงย้ำแนวทางที่จะให้คนกลางที่มีประสภการณ์เข้ามาช่วยแก้ปัญหา

9จว.ยังท่วมกระทบ2.2หมื่นครัว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า ในระหว่างวันที่ 16 ส.ค.-24 ก.ย. เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เลย อุตรธานีหนองคาย นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลำภู ปรวาจันบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง สตูล รวม 179 อำเภอ 788 ตำบล 4,135 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 163,025 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตรวม 46 ราย และได้รับบาดเจ็บรวม 24 คน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ พิษณุโลก เลย หนองคาย และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งได้รับผลกระทบ 34 อำเภอ 157 ตำบล 630 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,253 ครัวเรือน

แจกเยียวยาเหี่ยว57จังหวัด

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสภภัยในช่วงฤดูฝนปี 2567 กล่าวว่า ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสภภัยในช่วงฤดูฝนปี 2567 พร้อมอนุมัติกรอบวงเงิน 3,045 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสภภัย จังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือจะเป็นจังหวัดที่เกิดอุทกภัยขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. และประกาศเขตพื้นที่ประสภสาธารณภัย และ/หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสภภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 57 จังหวัด ได้แก่ ระเบียบกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นนทบุรี นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ ปรวาจันบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ระยอง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุทัยธานี อุตรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี จำนวน 338,391 ครัวเรือน

วางกติกาจ่ายสูงสุดได้9พัน

นายไชยวัฒน์กล่าวว่า การช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1.บ้านที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 วัน (24 ชั่วโมง)

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16999

หน้า: 1 (บน), 14

Col.Inch: 174.46 Ad Value: 209,352

PRValue (x3): 628,056

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานเชียงใหม่แม่อิง

แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงกรณีน้ำท่วมซึ่งติดต่อกันเกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท 2.บ้านที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งติดต่อกันเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 7,000 บาท และ 3.กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งติดต่อกันเกิน 60 วันขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 30) และจะต้องผ่านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย รวมถึงจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

นายไชยวัฒน์กล่าวต่อว่า ปก.ได้เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการสำรวจ จัดทำบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระยะเวลา และทยอยส่งข้อมูลเข้ามา ปก.โดยเร็ว เพื่อตรวจสอบและนำส่งธนาคารออมสินโอนเงินให้ประชาชนต่อไป

ปก.จัดมือกลท.ส่งSMSเตือนภัย

นายไชยวัฒน์ยังกล่าวถึงการแจ้งเตือนภัยทางมือถือแบบ SMS ว่า ได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง AIS True และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วางแนวทางการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย และสามารถรับมือสถานการณ์อย่างทันที่ทันที่ โดย ปก.เป็นหน่วยงานหลักออกข้อความแจ้งเตือนประชาชน พร้อมดำเนินการแล้ว การแจ้งเตือน SMS มี 2 รูปแบบ ทั้งแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 12-24 ชั่วโมง และแบบฉุกเฉิน 6-12 ชั่วโมง ปก.ได้กำหนดรูปแบบข้อความการแจ้งเตือนครบทุกมิติ ทั้งวัน เวลา สถานที่ ระดับความรุนแรง และการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจว่าเป็นข้อความจากมิจฉาชีพ

ท่วมเวียงป่าเป้าหนักรอบ50ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีฝน

ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่อิงท่วมและแม่น้ำลาวเพิ่มระดับจนเอ่อท่วมชุมชนกว่า 5 ตำบล ในพื้นที่ของ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้าวันนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและชุมชนรวมไปถึงถนน 118 สาย เชียงราย-เชียงใหม่ ซึ่งถูกน้ำท่วมสูงบริเวณหน้าโบสถ์ป่าจ้าวและหน้าเทศบาลตำบลป่าจ้าว รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

นางเพ็ญญา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่าจ้าว อ.เวียงป่าเป้า กล่าวว่า พื้นที่ ต.ป่าจ้าว เป็นพื้นที่โดนน้ำเอ่อท่วมจาก 2 ทิศทาง คือ ด้านทิศตะวันตก จะมีน้ำที่ล้นสปิลเวย์จากอ่างเก็บน้ำแม่อิงท่วม เดิมน้ำก็ล้นอยู่แล้ว ประกอบกับฝนที่ตกลงมา ทำให้น้ำไหลลงมารวมกับน้ำแม่อิง มีต้นน้ำอยู่ที่ตอยนางแก้ว แถวนั้นจะมีเขื่อนตอยงู ขณะนี้ได้ระบายน้ำลงมาพื้นที่ตอนล่าง ทำให้ในพื้นที่ ต.ป่าจ้าว ถือว่าท่วมมากที่สุดในรอบ 50 ปี มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ 10 หมู่บ้าน ได้ทยอยพาผู้ป่วยออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยเกือบหมดแล้ว ส่วนน้ำจากอ่างแม่อิงท่วมตอนนี้ได้ลดระดับลงไปแล้ว แต่ฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ส่งทีมค้นหาผู้สูญหาย1ราย

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงป่าเป้า เปิดเผยว่า อ.เวียงป่าเป้าได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมด 7 ตำบล หนักสุด 3-4 ตำบล คือ ต.ป่าจ้าว ต.บ้านโป่ง ต.เวียง และ ต.เวียงกาหลง (บางส่วน) ส่วนบ้านห้วยทรายขาว (ห้วยหินลาดใน) หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง ที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปกากะญอ หมู่บ้านตั้งอยู่ตรงร่องเขา ฝนตกตั้งแต่ช่วงเวลา 01.00 น. วันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้น้ำไหลทะลักลงมาเอ่อท่วมหมู่บ้าน พัดพาเอาท่อนไม้ลงมาจากบนเขา และยังพัดพารถยนต์ของชาวบ้านไหลไปตามน้ำ และยังมิดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ ทราบว่ามีผู้สูญหาย 1 ราย จะส่งทีมกู้ภัยเดินเท้านำเสบียงไปส่งให้ผู้ประสบภัยและช่วยตามตัวผู้สูญหาย

“พื้นที่ที่จะรับมือน้ำต่อจาก อ.เวียงป่าเป่าก็คือ อ.แม่สรวย ตอนนี้อยู่ที่ ต.ทากือ ได้ท่วมบ้างแล้ว อยากฝากเตือนไปยังผู้ที่อยู่อาศัยตามเส้นทางไหลของแม่น้ำลาว ไม่ว่าจะพื้นที่ อ.แม่สรวย หรือ อ.แม่ลาว ให้เก็บของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยสีแดงประสานกับทาง รพ. เพื่อขอเคลื่อนย้ายออกไปก่อน” นายพงศ์ศักดิ์กล่าว

ส่วน นพ.สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข ผอ.รพ.เวียงป่าเป้า และนายเสกสรร สิงห์ทร สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกับ อบต.บ้านโป่ง ทีมกู้ชีพกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ ทีมกู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและเหตุดินโคลนถล่ม ที่บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ถนนในพื้นที่ถูกตัดขาด ต้องเดินเท้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัยจำนวน 7 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ 4 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย นำส่งที่ รพ.เวียงป่าเป้าอย่างปลอดภัย

แมร์มกัดเซาะบ้านจนพังถล่ม

สถานการณ์น้ำกัดเซาะในพื้นที่บ้านทรายมูล ต.ริมใต้ อ.แมร์ม จ.เชียงใหม่ ไหลเชี่ยวกราก กัดเซาะบ้านริมแม่น้ำพังถล่มลงไปในแม่น้ำ จำนวน 3 หลัง เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา นางมุกดา วงศ์นาค อายุ 65 ปี เจ้าของบ้านพังถล่มหลังแรก เปิดเผยว่า บ้านหลังนี้ลูกชายกู้เงินธนาคารมาสร้าง 500,000 บาท สร้างมาได้ประมาณ 3 ปี คืนที่ฝนตกหนักมาก จนระดับน้ำแมร์มเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว น้ำได้กัดเซาะดินริมตลิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บ้านทั้งหลังพังถล่มลงไปในน้ำ ได้แต่ยืนดูบ้านพังไปต่อหน้าต่อตา หลังจากนี้คงหาพื้นที่สร้างบ้านหลังใหม่อยู่ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงเช่นนี้มาก่อน

นายวัชร เทพกัน นายอำเภอแมร์ม กล่าวว่า มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 1,000 ครัวเรือน ล่าสุดยังมีอีกประมาณ 6 หมู่บ้านที่ยังถูกน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำแมร์มยังล้นตลิ่งอยู่ สำหรับบ้านริมแม่น้ำแมร์มที่พังถล่มทางอำเภอจะประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นตามระเบียบราชการจะให้การช่วยเหลือบ้านที่พังเสียหายทั้งหลังจากอุทกภัย ไม่เกินหลังละ 49,500 บาท

ส่วน จ.พะเยา ฝนที่ตกตลอดคืน น้ำป่าจากลำน้ำร่องช้างไหลป่าเข้าท่วมเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ กว่า 15 หมู่บ้าน ถนนหลายสายรถไม่สามารถสัญจรได้ บ้านเรือน 100 หลังคาเรือนเดือดร้อน โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ ต้องเร่งสูบน้ำออกจากอาคารเรียน รวมทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง โดยถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่ 2

กรมชลประทานน้ำปิงเชียงใหม่

กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16999

หน้า: 1(บน), 14

Col.Inch: 174.46 Ad Value: 209,352

PRValue (x3): 628,056

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานเชียงใหม่แม่อิงน้ำ

น้ำปิง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น หลังฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มแม่น้ำปิง คาดการณ์แนวโน้มน้ำอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ล่าสุดที่สถานีวัดระดับน้ำ P.1 (สะพานนารัฐ) อ.เมืองเชียงใหม่ ปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 352 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าเวลาประมาณ 01.00 น. ของคืนวันที่ 25 ก.ย.67 ที่สถานีวัดระดับน้ำ P.1 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นประมาณ 438 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงสุดที่ระดับ 3.90 เมตร เกินระดับวิกฤต 20 เซนติเมตร อาจส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยง บริเวณบ้านป่าพร้าวนอก ร้านอาหารทำน้ำ ทางลอดใต้สะพานป่าแดด บริเวณบ้านเด่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านจินตานิเวศน์

ขณะที่ชาวเชียงใหม่จำนวนมากเดินทางมายังสถานีวัดระดับน้ำ P1 บริเวณสะพานนารัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดูระดับน้ำ ล่าสุดมีการปักธงสีเหลืองเป็นสัญญาณแจ้งเตือน หลังระดับน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมืองต้นคาคาวพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจุดแรก หากระดับน้ำที่จุด P1 ถึงระดับวิกฤต 3.70 เมตร คือ โซนที่ 1 ชุมชนป่าพร้าวนอก ร้านอาหารทำน้ำ ทางลอดใต้สะพานป่าแดด โซนที่ 2 หากระดับน้ำที่จุด P1 อยู่ที่ 3.90 เมตร คือ ชุมชนบ้านเด่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ และหมู่บ้านจินตานิเวศน์ และโซนที่ 3 ตลาดหนองหอย ถนนเกาะกลางโรงเรียนมงฟอร์ต (แผนกประถม) ถนนเจริญประเทศ วัดเมืองกาย วัดเมืองสาทรหลวง

น้ำป่าดอยขุนตาลยังหลาก

ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา พื้นที่ตอนบนของ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยเฉพาะบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ยังคงฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำน้ำแม่ตาล ขณะที่บ้านปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร ถูกน้ำป่าซัดบ้านประชาชนและมีผู้ถูกน้ำป่าในลำน้ำแม่ตาลซัดจม คันแฉอพ 2 ราย เป็นหญิงอายุ 70 ปี และชายอายุ 49 ปี ส่วนน้ำที่ท่วมในพื้นที่ ต.ปงยางคก สูงขึ้นมาอีกกว่า 30 เซนติเมตร จากที่ลดลงไปแล้ว 1 เมตร โดยเฉพาะที่บ้านจำ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ที่น้ำแม่ตาลท่วมบ้านเรือนนับพันหลังคาเรือน ท่วมทั้งวัด โรงเรียน โรงเรียนพยาบาลเสริมสุขภาพประจำตำบล และถนน

สายเลี่ยงเมืองลำปาง เส้นทาง อ.เกาะคา มายัง อ.ห้างฉัตร ที่สามารถลัดออกไปทาง จ.ลำพูน และเชียงใหม่ได้ น้ำป่าก็ท่วมถนนลึกลงกว่า 2 เมตร มาเป็นวันที่ 2 แล้ว ยังไม่สามารถใช้การได้ที่ อ.เกาะคา อยู่ท้ายน้ำต่อจาก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำน้ำแม่ตาลได้ท่วมหลายหมู่บ้านของ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ที่บ้านมักกลาง บ้านมักเหนือ บ้านมักใต้ และบ้านจืด ระดับน้ำลึก 1-2 เมตร ในที่ลุ่มต่ำกระทบเป็นบริเวณกว้างไปกว่า 500 หลังคาเรือน นับเป็นภัยทางธรรมชาติที่ชาวบ้านผู้สูงอายุเผยว่าหนักสุดในรอบ 70 ปี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางรายงานภัยทางธรรมชาติกระทบ 9 อำเภอ 25 ตำบล 66 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนไปกว่า 2,000 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย

เส้นทางรถไฟลำพูนยังปิดซ่อม

ส่วนสถานการณ์น้ำแม่อิง บริเวณหลังตลาดสดป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆ แต่ยังคงเฝ้าระวัง หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งแก้ไขเส้นทางเดินรถไฟสายเหนือที่ยังอัมพาต ไม่เปิดให้บริการเดินรถไฟสายเหนือลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ เนื่องจากน้ำกัดเซาะดินใต้ราง โดยเร่งนำเครื่องจักรเข้าเกรดดินถมใต้รางและยกดินทำแนวกันดินไม่ให้ถล่มลงซ้ำอีกยังไม่มีการกำหนดเปิดใช้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ ส่วนดินที่สไลด์ปิดทางบริเวณหน้าอุโมงค์ขุนตานขวางเส้นทางได้เคลียร์ดินออกแล้ว

นายชานา นวลปลอด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน แจ้งสรุปสถานการณ์น้ำป่าช่วงวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวน 5 อำเภอ 19 ตำบล 74 หมู่บ้าน

ขอนแก่นท่วมชุมชนบ้านไผ่

จากอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านเขตอำเภอบ้านไผ่ เกิดน้ำท่วมในเขตชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นรอบที่ 2 ก่อนหน้านี้น้ำได้เข้าท่วมชุมชนมาแล้วเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายเอกอภิตพิชัย วันตา นายอำเภอ บ้านไผ่ เปิดเผยว่า ฝนตกในพื้นที่ตัวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วัดปริมาณได้ 28 มิลลิเมตร และยังมีน้ำที่ไหลจากจากลำห้วยจิกและลำห้วยทรายเดิมลำน้ำ ก่อนมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ ต.บ้านลาน ป่าปอ แคนเหนือ หินตั้ง หนองน้ำใส และภูเหล็ก ลงสู่ลำห้วยทรายและลำห้วยจิกทำให้น้ำล้นตลิ่ง ท่วมถนนและบ้านเรือน เป็นน้ำ

ท่วมในรอบ 2 ขณะนี้ระดับน้ำในลำห้วยจิกและลำห้วยทรายเริ่มทรงตัว

ที่ จ.นครพนม เกิดฝนตกหนักพื้นที่ติดอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.บ้านแพง น้ำป่าทะลักท่วมน้ำตก อาทิต น้ำตาดโพธิ์ ตาดขาม รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวถ้ำนาคี และถ้ำนาคา นอกจากนี้ยังมีดินภูเขาสไลด์ เสียอันตรายล่าสุดอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มีคำสั่งปิดเข้าท่องเที่ยวชั่วคราว ป้องกันอันตรายกับนักท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ฝนตกใน จ.เลย เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน อย่างเช่น น้ำป่าเข้าท่วมบ้านผาเจริญ บ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง ท่วมบ้านเรือนกว่า 60 หลังคาเรือน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ต.นาอ้อ อ.เมือง ส่วนบ้านภูเขาคจากหมู่บ้านบ้านกกคู้ และไหลผ่านบ้านวังม่วง ลงสู่ลำน้ำพาน ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน หมู่ 1, 2, 5 และ หมู่ 7 ต.นาอ้อ ล้นตลิ่งมวลน้ำได้เข้าท่วมบ้านเสียหายกว่า 250 หลังคาเรือน รวมทั้งพื้นที่ในเขตตำบลเมือง ที่บ้านก่เกิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มวลน้ำจากอ่างน้ำพร้าว ล้นสปิลเวย์สูงถึง 50-60 เซนติเมตร และไหลลงคลองน้ำพร้าว ที่ไหลผ่านบ้านก่เกิดเพชรได้เอ่อล้นตลิ่ง มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและหอพักนักศึกษา

น้ำเหนือมาแล้ว-ระบายเพิ่ม

เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาผ่านจุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัดได้ 1,551 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวขึ้น 106 เซนติเมตร ในรอบ 24 ชม. ล่าสุดวัดได้ 15.96 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปอยู่ที่ 1,099 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 20 เซนติเมตรในรอบ 24 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองโพงพง จ.อ่างทอง คลองบางบาล บ้านบางหลวงโดด ต.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 10-20 เซนติเมตร ใน 24 ชั่วโมง

ปลัดฯชูผลงานผู้ตรวจฯขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมประชุมนำเสนอผลงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่กรมชลประทานสามเสน ว่าการประชุมนำเสนอผลงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 12 ท่านได้เสนอผลงานในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ในรอบปีงบประมาณ 2567 และให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจราชการ โดยเน้นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจสอบราชการ

ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของรัฐ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทุกมิติ ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตาม 9 นโยบายสำคัญของ รวม.เกษตรฯ ประกอบด้วย 1.จัดตั้ง “ศูนย์บริการเกษตรกรพหุคูณราช” 2.ขับเคลื่อนภารกิจระดับ MR.สินค้าเกษตร 3.ป้องกันแก้ไข ฟื้นฟู รับมือภัยแล้ง หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4.ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 5.ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6.ส่งเสริม

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร 7.ทำการเกษตรที่ได้สิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG หรือ Carbon Credit 8.สร้างระบบประกันภัยเกษตรกรไทย สุขใจถ้วนหน้า และ 9.บริการทางการเกษตรที่ใช้เลือกใช้ให้เหมาะสม

นอกจากนี้ยังรวมถึง 8 ประเด็นข้อสั่งการ อาทิ 1.เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 2.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร ที่ได้รับการพักชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทย และผลักดันให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้

รองปลัดฯบุกญี่ปุ่น ดูงานการเพาะปลูก ส่งเสริมสร้างพื้นที่ GIAHSของไทย

นายเศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางบุณยพร กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูกผลไม้ของจังหวัด Yamanashi ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้รับรองให้ “การเพาะปลูกผลไม้ของจังหวัด Yamanashi” เป็นพื้นที่ GIAHS ในปี 2565 โดยมีความโดดเด่นในการปรับระบบการเพาะปลูกออร์แกนิกแบบขั้นบันได เพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่เป็นเนินตะกอนรูปพัด (alluvial fan) ของภูมิภาคเกียวโต

(Kyoto)

สำหรับการเพาะปลูกออร์แกนิกในพื้นที่จังหวัด Yamanashi ครอบคลุมพื้นที่ 7,000 เฮกเตอร์ และมีเกษตรกร 8,000 ครัวเรือน โดยถือเป็นการสนับสนุนการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และเป็นธุรกิจครอบครัว อย่างไรก็ตาม ระบบการเกษตรดังกล่าวสามารถสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง เช่น การผลิตไวน์จากองุ่น นอกจากนี้ การเพาะปลูกออร์แกนิกในจังหวัด Yamanashi เป็นการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีองุ่นหลายสายพันธุ์ ครอบคลุมถึงพันธุ์พื้นเมือง อีกทั้งสภาพแวดล้อมพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยการเพาะปลูกหญ้าในสวนเป็นการป้องกันการสูญเสียดินพื้นที่ลาดชัน เป็นการให้ปุ๋ยอินทรีย์แก่ดิน เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและแมลง จึงควรส่งเสริมการสร้างพื้นที่ GIAHS ในประเทศไทย

ไทย-อินโดฯแลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญด้านการเกษตร



หารือ : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือกับ Hon. Mr. Khilmi ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ระหว่างกัน มุ่งยกระดับความสามารถในการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือกับ Hon. Mr. Khilmi ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย (Chairman of Indonesia – Thailand Parliamentary Friendship Group) พร้อมคณะ ว่าทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยฝ่ายไทย กล่าวถึงแผนปฏิบัติการ (2566-2570) ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10% ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการผลิต พัฒนาพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ รวมถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและอินโดนีเซีย มีความร่วมมือที่ดีในภาคการเกษตรและอาหาร ภายใต้อาสนัติ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายอินโดนีเซีย มีความสนใจการดำเนินการภาคเกษตรของประเทศไทยในส่วนต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาดำเนินความร่วมมือกับอินโดนีเซีย เช่น การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้เสนอให้อินโดนีเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงระหว่างทั้งสองประเทศ ต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) และข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงภายใต้นโยบายการจัดสรรพื้นที่และโควตาทำประมง

ชาวพื้นเมืองวิถีอินทรีย์ ที่วิสาหกิจฯ บ้านศรีเจริญ



แหล่งผลิตข้าวในจังหวัดเลย นอกจากข้าวเหนียวข้าวเกลี้ยง อำเภอด่านซ้ายที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อแล้ว ยังมีข้าวพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งพันธุ์คือ “ข้าวเหนียวแดง เมืองเลย” และหนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวพันธุ์ดังกล่าวคือ **วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย**

ชุมชนแห่งนี้ได้อาศัยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์และประสบการณ์ความสามารถเฉพาะตัวในกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนทำให้ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น**สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)** มีมูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับอย่างดีในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ซึ่งข้าวเหนียว

พันธุ์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเมล็ดข้าวนุ่ม น้ำตาลต่ำ มีกลิ่นหอม และมีสารอาหารที่สูงจากธาตุที่ได้จากแหล่งเพาะปลูก และคงความนุ่มไว้ได้นาน

ข้าวพันธุ์ดังกล่าวจะปลูกในที่ราบลุ่มและที่ราบระหว่างภูเขา ซึ่งดินในส่วนนั้นจะมีลักษณะร่วนหยาบที่เกิดจากตะกอนน้ำที่พัดพามาให้มีแร่ธาตุต่างๆ และด้วยสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวเหนียวแดง นอกจากนี้ ข้าวยังสามารถแตกกอได้มากกว่าปกติโดยข้าว 1 ต้นจะแตกกอได้ 26-42 ต้น หนึ่งรวงให้ผลผลิต 280-360 เมล็ด ให้ผลผลิตการเก็บเกี่ยวประมาณ 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่



ด้วยแหล่งภูมิศาสตร์นี้ทำให้เมล็ดข้าวมีเอกลักษณ์ชัดเจนด้วยสีฟางซีดน้ำตาลและไม่มีหางข้าว เมื่อนำไปหุงจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ หลังทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็ยังสามารถคงความนุ่มได้นาน นอกจากนี้ด้วยความที่ข้าวเหนียวแดงเติบโตได้ดีในที่ราบระหว่างภูเขา ข้าวจึงมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณประโยชน์ที่สูงมาก หรือมีลักษณะเป็น “ซูเปอร์ฟู้ด”

จากปัจจัยดังกล่าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจึงมุ่งผลักดันชุมชนแห่งนี้ให้เป็นต้นแบบในการผลิตข้าว พร้อมมุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคสายสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนรู้จักช่องทางการขายหรือแนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการตลาดและผู้บริโภคในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าวบรรจุถุง หรือเมล็ดพันธุ์เพียงอย่างเดียว

แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มที่สำคัญคือ ตลาดปักษ์ใต้ ชุมชน การออกบูธงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ได้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ชุมชนยังเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงแปรรูปผลิตภัณฑ์

เป็น **โจ๊กข้าวเหนียวแดง เมืองเลย** ต่อยอดสรรพคุณของสารต้านอนุมูลอิสระและควมมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอาหารเช้ายอดนิยม และสาโทจากข้าวเหนียวแดงเมืองเลยที่อยู่ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมสรรพสามิต

พร้อมกันนี้ยังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำนวัตกรรมมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้าวบรรจุถุง และข้าวบรรจุถุงสุญญากาศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพ สัมผัสวิถีท้องถิ่นชุมชนบ้านศรีเจริญในตลาดปักษ์ใต้ชุมชนเลย สินค้าแปรรูปฝ้ายเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ที่ใช้สีจากสีข้างในการย้อมผ้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปตระกูลเบอร์รี่เป็น น้ำหมากเม่า กาแฟ และลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ชันโตก

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ประกอบไปด้วยชาวบ้านในพื้นที่รวม 104 คน 80 ครอบครัว พื้นที่ปลูกข้าวรวม 70 ไร่ และจะทำการปลูกข้าวนาปี โดยมีฤดูกาลเพาะปลูกคือเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,200 กิโลกรัม/ไร่

ปีที่ผ่านมามีผลผลิตรวม 84 ตัน จำหน่ายข้าวเปลือกได้ตันละ 80,000 บาท โดยกลุ่มสินค้าข้าวที่ขายดีที่สุดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนคือ ข้าวเหนียวแดงบรรจุถุง นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนได้ต่อยอดโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง และขยายให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 4 ชุมชนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่มขึ้น

ตอพักหนี-ดอกเบียเกษตรกร 2 ปี

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2-3 และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2568 ส่วนระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2569 ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวข่าว่า การเดินหน้าการพักหนี้ในส่วนของลูกค้านายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นการพักหนี้และพักดอกเบี้ย

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย

ตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เนื่องจากมาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 1 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.2567 และอนุมัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 23,172 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณปี 2569 จำนวน 11,550 ล้านบาท งบประมาณปี 2570 จำนวน 11,622 ล้านบาท

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 1 (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) โดยเป็นผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 1 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567 จำนวน 1.85 ล้านราย เงินต้นคงเป็นหนี้รวม 240,836 ล้านบาท โดยระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2568 และระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2569.



เกษตรวันนี้..... ● เริ่มแล้ว กรมปศุสัตว์เปิดให้ผู้ประกอบการปางช้างยื่นคำขอใบอนุญาตผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง มกษ 6413-2563 เพื่อยกระดับการเลี้ยงและการจัดสวัสดิภาพช้าง ตลอดจนเป็นการป้องกันการทารุณกรรมช้างตามหลักสากล..... ● ปัจจุบันมีผู้ประกอบการปางช้างได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตฯ แล้ว 164 ปาง โดยปางช้างที่เข้าข่ายมาตรฐานบังคับ ได้แก่ สถานที่ที่ประกอบกิจการเลี้ยงหรือรวบรวมช้างเพื่อการท่องเที่ยว การแสดง หรือประกอบกิจการอื่นที่แสวงหาประโยชน์จากช้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม..... ● ผู้ประกอบการปางช้างทุกประเภทยื่นขอใบอนุญาตผู้ผลิตฯ และขอรับรองมาตรฐานปางช้างผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ TAS-License ได้ที่ <http://tas.acfs.go.th/nsw/> และยื่นคำขอรับรองมาตรฐานปางช้าง ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่ปางช้างตั้งอยู่ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3155..... ●

นายทะเล่าปลี

FTAไทย-ออสเตรเลีย สร้างมูลค่าการค้าเพิ่มเกือบ200%

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ทาง เศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 กับผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย (นายทิม แอร์) ในวันที่ 23 กันยายน 2567 ณ กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายต่าง ยินดีที่การค้าไทยออสเตรเลียมีมูลค่าสูงสุดอย่างไม่ เคยมีมาก่อน พร้อมเดินทางขยายการค้าการลงทุน ยกกระดับผู้ประกอบการให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น การค้าดิจิทัล และสิ่งแวดลอม

นายสุชาติ กล่าวว่า ไทยได้ขอให้ออสเตรเลีย ร่วมมือกับไทยในหลากหลายด้านภายใต้วาระการ ดำเนินการของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยและออสเตรเลีย หรือ เซก้า ทั้งเรื่องการ ยกกระดับการค้าไทยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การส่งเสริม Soft Power ของไทย การพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและการแพทย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการดึงดูดการลงทุน ออสเตรเลียเข้ามาในไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์แห่งอนาคต และความร่วมมือด้านพลังงาน ไฮโดรเจนสีเขียว ซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่จะช่วยรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ออสเตรเลียกับไทยมีความสัมพันธ์อย่าง ยาวนานกว่า 70 ปี ผมได้ขอให้ออสเตรเลียเข้า มาลงทุนใน EEC ทั้งด้านการศึกษาและพลังงาน หมุนเวียน อีกทั้งทั้งสองประเทศยังเป็นผู้ส่งออกสินค้า เกษตรหลัก จึงมีหรือในการส่งเสริมด้านการเกษตรทั้ง ใน WTO และในรูปแบบทวิภาคีด้วย” นายสุชาติกล่าว

ในส่วนของความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย หรือ ทาฟต้า (TAFTA) มี ส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าสองฝ่ายเพิ่มเกือบ 200% มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งสองฝ่ายพร้อม ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการค้าและการต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไทยและออสเตรเลียจึง ได้ร่วมตัดเค้กเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ FTA ไทย-ออสเตรเลีย (ทาฟต้า) จะครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2568 ด้วย

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม- กรกฎาคม) การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลีย มีมูลค่า 10,827.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่า 7,234.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 3,593.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขยายผลองค์ความรู้ตามพระราชดำริสู่เยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน



นางกัญญารัตน์ สุนทรา รักษาการ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เผยว่า คณะได้ดูผลสำเร็จของงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติได้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายฝักกาดทะเลประเภทต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ในปัจจุบัน



ด้านนางสาวจรรยาตรี แจบโง่ง รอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สทศ. กล่าวว่า โครงการฯ นี้เป็นการต่อยอดและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปสู่เยาวชน เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นางศศิพร ปาณิกบุตร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน

ผ่าน นายอาณัติ ชุมเจริญ ผอ.โรงเรียนมัธยมท่าคลอง จ.จันทบุรี ผู้เข้าศึกษาดูงาน เผยว่า จะนำองค์ความรู้ไปฝึกอบรณักเรียน เช่น การทำแปลงผักอินทรีย์ การแปรรูปอาหารจากพืชผักที่ปลูก เป็นต้น

ในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี ว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนสู่เยาวชนในโรงเรียนบริเวณพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รร.ตชด. และเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับองค์ความรู้จากผลสำเร็จการพัฒนาของศูนย์ศึกษาฯ สู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน



“ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพื้นที่ที่สอง โดยมีครู อาจารย์ เข้าร่วมการอบรม และดูงานภายในศูนย์ศึกษาฯ โดยครั้งแรกจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา” นางศศิพร ปาณิกบุตร กล่าว

